

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิด 31.82 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.76 -31.86 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 31.82 บาท อ่อนค่าจากช่วงสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.76 บาท แนวโน้มแข็งค่า ตามทิศทางสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ คาดกรอบวันนี้ 31.76 -31.86 บาท

\*นายจิตพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.82 บาท อ่อนค่าลงจากระดับ 31.76 บาท ช่วงก่อนหยุดสงกรานต์ในส่วนของคุณค่าเงินบาท เรา มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวทั่วโลก เป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) ในสัปดาห์นี้ จึงมี โอกาสที่จะเห็นสกุลเงินตลาดเกิดใหม่แข็งค่าได้

\*อย่างไรก็ดี จุดที่ต้องระมัดระวังอยู่ คือ การปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนจากค่าเงิน ดอลลาร์ในปัจจุบัน ถ้ายีลด์ปรับตัวสูงขึ้นต่อ เงินบาทก็จะถูกกดดันให้อ่อนค่าอยู่ ขณะเดียวกัน การเมืองในฝั่ง เอเชียก็มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น จากทั้งการเลือกตั้งในอินเดียนเดียและอินโดนีเซีย โดยรวมตลาดเงินเอเชียจึง อาจไม่ได้มีทิศทางบวกกับเงินบาทมากนัก

\*คาดกรอบเงินบาทในวันนี้ 31.76 -31.86 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.50 - 32.00 บาท/ ดอลลาร์

\*สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกวันที่ 17 - 19 เมษายน มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาดังนี้

ฝั่งสหรัฐฯ เชื่อว่าตลาดจะมองเศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจากยอดค้าปลีก (Retail Sales) ที่จะมีการรายงานในวัน พุธ จะขยายตัวราว 0.9% จากเดือนก่อน ตามปัจจัยราคาสินค้าพลังงานและยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีการรายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจจากเฟดทั้ง 12 เขต (Fed's Beige Book) ที่จะ ส่งสัญญาณว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตในสหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัว

ฝั่งยุโรป คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ของยูโรโซนที่จะมีการรายงานในวันพุธ จะทรงตัวที่ระดับ 1.4% หนุนให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) สามารถใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปได้

นอกจากนี้ ในวันพุธ ก็จะมีการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing PMI) ที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 49 จุด เช่นกันกับทั่วโลก

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ส่วนในฝั่งเอเชีย ตัวเลขเศรษฐกิจจีนจะเป็นที่จับตาของตลาดในสัปดาห์นี้ เราคาดว่าจีดีพีจีนในไตรมาสที่ 1 จะขยายตัวราว 6.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้จะเป็นการชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 6.4%

แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ อาทิ ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ที่จะขยายตัว 6.5% ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เติบโต 8.9% และยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) พื้นตัวขึ้นขึ้นถึงระดับ 6.0% ซึ่งว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนประคองตัวได้แล้ว

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.09 วันศุกร์ 97.03

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,072.01 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 989.56 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.828 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้